

Số: 2896 /TCT-PECS  
V/v: mức tiêu hao vật tư

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2006

Kính gửi: Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam.

Tổng cục Thuế nhận được một số công văn của Cục thuế các tỉnh, thành phố phản ánh vướng mắc về việc chi phí hao hụt khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của cơ sở kinh doanh xăng dầu, Tổng cục Thuế xin trao đổi với Quý cơ quan như sau:

Tại điểm 2 mục III phần B Thông tư số 128 /2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định một trong những căn cứ xác định chi phí hợp lý đối với nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh là định mức tiêu hao vật tư. Định mức tiêu hao hợp lý do giám đốc hoặc chủ cơ sở kinh doanh xây dựng và quyết định. Đối với cơ sở kinh doanh có Hội đồng quản trị thì Tổng giám đốc xây dựng định mức tiêu hao vật tư để trình Hội đồng quản trị phê duyệt. Kết thúc năm, cơ sở kinh doanh phải thực hiện quyết toán vật tư, phân tích tình hình thực hiện định mức tiêu hao vật tư và phải báo cáo khi có yêu cầu của cơ quan thuế. Mọi trường hợp tổn thất vật tư, hàng hoá đều không được tính giá trị vật tư, hàng hoá tổn thất vào chi phí hợp lý.

Hiện nay Cục thuế một số địa phương đang có vướng mắc khi kiểm tra, xác định định mức tiêu hao thực tế cũng như xác định tổn thất đối với lĩnh vực kinh doanh xăng, dầu. Việc xây dựng định mức tiêu hao này cho từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh sản phẩm hàng hoá phải căn cứ theo tiêu chuẩn của các cơ quan quản lý chuyên ngành của nhà nước, nhất là ngành kinh doanh xăng dầu là ngành kinh doanh loại hàng hoá đặc thù do vậy định mức hao hụt xăng dầu thực tế trong quá trình lưu kho, vận chuyển, kinh doanh... cũng cần phải được xác định căn cứ định mức phù hợp theo tiêu chuẩn của các cơ quan quản lý Nhà nước.

Để có căn cứ hướng dẫn Cục thuế về xác định tổn thất hay định mức hao hụt thực tế đối với lĩnh vực kinh doanh xăng, dầu, Tổng cục Thuế đề nghị Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam cho biết:

1. Định mức tiêu hao xăng, dầu trong quá trình kinh doanh xăng dầu được xây dựng dựa trên những tiêu chí gì? Có văn bản nào thuộc về quản lý chuyên ngành của Nhà nước điều chỉnh các căn cứ khi xây dựng định mức này không? Trường hợp Tổng Công ty có văn bản quy định về việc này thì đề nghị cung cấp cho Tổng cục Thuế để làm căn cứ hướng dẫn áp dụng chung cho doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này.

2. Tồn thất đối với lĩnh vực kinh doanh xăng, dầu thường xảy ra ở dạng nào, và các biện pháp xử lý đền bù thiệt hại, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi xảy ra tồn thất..

Tổng cục Thuế rất mong sớm nhận được ý kiến tham gia của Tổng Công ty xăng dầu Việt nam và các đơn vị có liên quan. Ý kiến tham gia thời hạn trước ngày 25/08/2006.

Xin chân thành cảm ơn sự phối hợp của quý cơ quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).v

**KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG  
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG**



**Phạm Duy Khương**